



ประกาศโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
เรื่อง การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายนามผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น โครงการฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา **กลุ่มที่ 1** โควตากรุงเทพฯ และ ปริมาณล ลำดับที่ 1-50 และ **กลุ่มที่ 2** โควตาภูมิภาค ลำดับที่ 1-54 มารายงานตัว **ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.** ณ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ โดยปฏิบัติดังนี้

การรายงานตัวเข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตัว เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารต่อไปนี้

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 3 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมโครงการฯ จำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **ฉบับจริง**
3. แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือ facebook ของโครงการฯ) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเว้นเลขทะเบียนนักศึกษาเอาไว้ และติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเรียกรายนามโควตา (สำรอง) รอบแรก (ก่อนประกาศผล Admission)

หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายใดไม่มารายงานตัวภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จะถือเป็นการสละสิทธิ์ โครงการฯ จะเรียกรายนามจากโควตา (สำรอง) ขึ้นมาทดแทนเรียงตามอันดับ โดยจะติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail ที่ให้ไว้ กรณีที่ติดต่อไม่ได้และไม่ได้รับการติดต่อกลับ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ) จะถือเป็นการสละสิทธิ์เช่นเดียวกัน

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโควตา (สำรอง) ที่ถูกเรียก จะต้องมารายงานตัวภายในเวลา 16.00 น. ของวันถัดไป ในกรณีที่รายนามโควตา (สำรอง) ภูมิภาค ถูกเรียกจนหมด แต่ยังมีนักศึกษาไม่ครบตามจำนวนรับ โครงการฯ จะเรียกเพิ่มจากโควตา (สำรอง) กรุงเทพฯ และปริมาณล

การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

หากโครงการฯ เรียกรายนามโควต้า (สำรอง) ถึงอันดับใด แต่อันดับนั้นไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและระบุว่า “ขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการเอเชียฯ มธ.” โดยนำมายื่นด้วยตนเอง หรือโทรสาร 02-613-2599 หรือ E-mail: seas.thammasat@gmail.com โครงการฯ จึงจะสามารถเรียกอันดับถัดไปได้

กรณีที่รายงานตัวเข้าศึกษา / ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของโครงการฯ แล้ว แต่ต้องการยกเลิก จะต้องมาเขียนคำร้องขอสละสิทธิ์ / ขอลาออก ที่โครงการฯ โดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับทราบและยินยอมในคำร้องด้วย หากไม่ได้ดำเนินการขอสละสิทธิ์ / ขอลาออก แต่ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่สถาบัน/คณะอื่น จะเกิดปัญหาการมีสถานภาพนักศึกษาซ้ำซ้อน (กรณีนี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอส่งเอกสารทางโทรสารหรือ E-mail ได้)

การเรียกรายนามโควต้า (สำรอง) รอบที่ 2 (หลังประกาศผล Admission)

โครงการฯ จะดำเนินการเรียกรายนามจากโควต้า (สำรอง) อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. โดยจะดำเนินการเช่นเดียวกับการเรียกในรอบแรก จากนั้นจะถือเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560



(อาจารย์ ดร. ต๋องพงศ์ แจ่มทวี)

ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

หมายเหตุ บัญชีสำหรับโอนเงินค่าธรรมเนียมโครงการฯ จำนวน 15,000 บาท.- คือ
บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.” เลขที่ 981-2-13973-7